

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Kính thưa quý vị cử tri!*

*Kính thưa quý vị đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, Ủy ban MTTQ thị xã Bình Long!*

Tôi tên là: **HUỲNH THỊ HẰNG**, sinh ngày: 14/9/1975.

Quê quán: Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước.

Nơi ở hiện nay: Khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước hết, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị cử tri và xin cảm ơn Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Bình Long và các cơ quan liên quan đã tạo điều kiện để chúng tôi được gặp gỡ cử tri hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể quý cử tri được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Kính thưa quý vị cử tri!*

Bản thân tôi rất vinh dự khi được tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 23 năm công tác, đã tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, khóa IX và hơn một năm giữ cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, nay tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đây là vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi và cũng là lần thứ 2 tôi được ứng cử tại đơn vị bầu cử thuộc thị xã Bình Long.

Trong suốt quá trình công tác đã qua, cũng như trong nhiệm kỳ đại biểu của mình, dù ở cương vị công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Kính thưa quý vị cử tri!*

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi người ứng cử và trách nhiệm càng lớn hơn khi người ứng cử đang được Đảng và Nhà nước giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, của Nhà nước. Ý thức được trách nhiệm của mình và trong điều kiện thực tế của tỉnh nhà, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo quyết tâm và cam kết hành động để chúng ta cùng nhau xây dựng quê hương Bình Phước nói chung và Bình Long nói riêng ngày càng phát triển giàu đẹp.

Quê hương chúng ta là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, người dân luôn cần cù và sáng tạo. Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, tỉnh Bình Phước của chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên rất nhiều, tuy vậy so với tiềm năng và lợi thế hiện nay, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đi nhanh hơn và phát triển hơn nữa.

Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra nghị quyết với những mục tiêu rất quyết tâm và cũng rất cao, được cụ thể bằng 11 chương trình trọng tâm để thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Song để thực hiện được phải là sự quyết tâm, đồng lòng hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, của cả hệ thống chính trị, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

*Trước hết*, trong vai trò và trách nhiệm của mình tôi mong muốn và cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung để thực hiện cho được mục tiêu phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung một số nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đó là:

- Huy động và tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án nhằm hoàn chỉnh hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với các tuyến giao thông huyết mạch đi qua tỉnh cũng như các tuyến giao thông trong nội bộ tỉnh. Bổ sung và tiếp tục điều chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông để các địa phương có thêm nhiều cơ hội phát triển.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của Bình Phước, nhất là khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai và tập trung cho đầu tư phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Kiên quyết không vì mục đích kinh tế mà xem nhẹ các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sống.

- Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo thuận lợi và sự thuận tiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút đầu tư hiệu quả hơn nữa.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, quan tâm đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa, là người dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất giáo dục, xóa phòng học tạm, phòng học mượn; thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế...

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số.

*Hai là*, cùng với đại biểu HĐND tỉnh góp sức đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và quyết định những chính sách quan trọng của địa phương mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển đến và giám sát các cơ quan có trách nhiệm trả lời hoặc giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật.

Thực hiện trách nhiệm của đại biểu trong việc tiếp công dân theo quy định. Khi nhận được ý kiến, kiến nghị hay khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết, thông báo kết quả giải quyết cho công dân biết.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, nghiên cứu và tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

*Ba là*, cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Bình Long tham gia ý kiến trách nhiệm để góp phần xây dựng các phường, xã và xây dựng thị xã Bình Long ngày càng giàu đẹp.

Với trách nhiệm của mình, dù ở cương vị nào cũng đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy lợi ích của tập thể, lợi ích chung làm trọng; không ngừng rèn luyện học hỏi, trau dồi để nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cử tri đã quan tâm lắng nghe phần trình bày của tôi, rất mong nhận được ý kiến góp ý và sự ủng hộ của cử tri, xin được cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ và tiếp xúc cử tri hôm nay.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng toàn thể quý vị cử tri luôn mạnh khỏe và thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn!***